

**เทศกาลอาหาร Bite of Seattle 2014**  
**ณ Seattle Center เมืองซีแอตเติล (Seattle) มลรัฐวอชิงตัน (Washington)**  
**ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗**

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เทศกาลจำหน่ายอาหารของเมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารกลางแจ้งที่ถือเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฤดูร้อน มักจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศดีที่สุดแตกต่างจากช่วงอื่นๆ ของปีซึ่งมักมีฝนตกหรือฝนปรอยตลอดเวลา เทศกาล Bite of Seattle จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีร้านอาหารเข้าร่วม ๒๕ ร้าน มีจำนวนผู้เข้าชมงานประมาณ ๗๕,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๔๖ มีร้านอาหารเข้าร่วม ๖๐ ร้าน มียอดจำนวนผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน จุดเด่นคือไม่ต้องเสียค่าเข้าชมงาน โดยร้านค้าต้องเช่าพื้นที่ในบริเวณ Seattle Center สำหรับการตั้งเต็นท์ขายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ และมีการแสดงดนตรีสากลกลางแจ้ง

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีร้านอาหารร่วมออกร้านจำนวนกว่า ๖๐ ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food) ทั้งอาหารแบบตะวันตก เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า อาหารบิ๊งย่าง (BBQ) และอาหารหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งอาหารเม็กซิกัน เปรู บราซิล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย ฯลฯ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานรวมกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยมากเป็นชาวอเมริกันผิวขาวซึ่งอยู่อาศัยในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยได้นำผลไม้ไทย เช่น ลำไย มังคุด มะขามทุเรียน และมะพร้าวอ่อน มาแจกให้กับผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิม มีการแสดงการแกะสลักผลไม้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๗ นี้ มีการสาธิตการทำอาหารไทยด้วย ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอันมาก

### **ข้อสังเกต**

๑. ร้านอาหารที่มาร่วมออกร้านเป็นส่วนหนึ่งเป็นร้านอาหารที่เปิดเป็นประจำอยู่แล้ว บางร้านเป็นร้านสัญจรที่มักไปร่วมตามเทศกาลอาหารอื่นๆ รวมทั้งร้านอาหารสมัครเล่น ราคาอาหารค่อนข้างสูง และรสชาติไม่โดดเด่น เป็นงานที่เน้นบรรยากาศของฤดูร้อน มีการแสดงดนตรีสดบนเวที ทำให้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างสนุกสนาน รสชาติอาหารจึงไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่เป็นการเฉลิมฉลองฤดูร้อนที่ปราศจากฝนอันเป็นวิถีชีวิตหลักที่ชาวซีแอตเติลต้องประสบอยู่เกือบตลอดทั้งปี
๒. ร้านของสถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวฯ ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นร้านเดียวที่มีการแจกผลไม้เมืองร้อนให้ชิมฟรี มีการสาธิตการประกอบอาหารไทย และแจกเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆ ในบริเวณงานที่มีการจำหน่ายอาหารเป็นหลัก
๓. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายธวัชชัย อรัญญิก) และคณะได้เข้าร่วมชมงานด้วย และเห็นว่างานมีรูปแบบน่าสนใจ และจะใช้เป็นต้นแบบในการจัดงานรูปแบบเดียวกันในประเทศไทย โดยคาดว่าจะจัดที่สวนลุมพินี ซึ่งมีบรรยากาศกลางแจ้งที่มีความร่มรื่น

## ข้อเสนอแนะ

๑. ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ มีชาวอเมริกันผิวขาวอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับส่วนกับชาวเอเชียที่จัดว่ายังมีปริมาณน้อยกว่า ส่วนใหญ่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์ ผลไม้ไทยจึงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของชาวเมืองซีแอตเติลและเมืองใกล้เคียงส่วนใหญ่ การนำผลไม้ อาหารไทย และวัฒนธรรมไทยมานำเสนอจึงได้รับความสนใจมาก
๒. ในปี ๒๕๕๘ ฝ่ายการเกษตรฯ จะได้ออกร้านร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวฯ เพื่อให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นมากขึ้น โดยอาจเพิ่มชนิดผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม เช่น ลิ้นจี่ แก้วมังกร หรือเงาะ อาจมีการสาธิตการปรุงอาหารไทยที่ประกอบขึ้นจากผลไม้สดหรือผลไม้กระป๋อง นอกเหนือไปจากการสาธิตการประกอบอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักค่อนข้างแพร่หลายแล้ว เช่น ต้มยำกุ้ง พะแนง ผัดไทย ฯ,ฯ ซึ่งจะสามารถช่วยเผยแพร่ผลไม้ไทยและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ชาวอเมริกันทั่วไปที่ไม่ได้มีเชื้อสายเอเชีย เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมความต้องการบริโภคผลไม้ไทยต่อไป

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กรกฎาคม ๒๕๕๗

เทศกาลอาหาร Bite of Seattle 2014 ณ Seattle Center เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน  
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗



การออกงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส



ผลไม้ไทยที่นำมาให้ผู้สนใจทดลองชิมในงาน



การแสดงการแกะสลักผลไม้ไทย



ร้านอาหารไทยที่มาร่วมจำหน่ายในงาน



บรรยากาศในงานซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน



รถจำหน่ายอาหารที่มาร่วมออกงานในงาน



การแสดงดนตรีสดบนเวทีเพื่อเพิ่มบรรยากาศสนุกสนาน